

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อหน่วยงาน กรมการกงสุล

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวจิตภา อึ้งวนิชบรรณ VOIP ๓๓๐๑๗

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบ (กอง/สำนักฯ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ							
โครงการ/กิจกรรม							
๒.๑.๑ โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและฐานข้อมูล ที่สนับสนุน การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงฯ (เว็บไซต์ ของหน่วยงาน)	จำนวนครั้งของ การปรับปรุง ฐานข้อมูล	จำนวน ๑ ครั้ง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	ปรับปรุงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ <a href="https://consular.mfa.go.th/th/index">https://consular.mfa.go.th/th/index</a> อย่างสม่ำเสมอ โดยการปรับปรุงล่าสุด คือ ประกาศกรมการกงสุล ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ทำให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตอบสนองต่อ ความต้องการ	เป็นกิจกรรม/ โครงการที่ไม่ได้ ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ทุกกอง

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบ (กอง/สำนัก ฯลฯ)
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยเครื่องมือและมาตรการด้านต่าง ๆ และสร้างสังคมกระทรวงฯ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต</b> <b>โครงการ/กิจกรรม</b>							
๒.๔.๑ ดำเนินการตาม กรอบแนวทางการป้องกัน การรับสินบน (No Gift Policy)	ระดับ ความสำเร็จของ การดำเนิน ตามกรอบ แนวทาง ป้องกันการรับ สินบน	การดำเนินการ ตามกรอบ แนวทางการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนได้อย่าง ครบถ้วน	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	- กรมการกงสุลจัดส่งรายงานการรับ ทรัพย์สินฯ รอบ ๖ เดือน (ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๕) ให้ ศปท. ตามบันทึก ๐๓๐๑/๕/๒๕๖๕ ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ - รอการดำเนินการจัดส่งแบบสรุป รายงานการรับทรัพย์สินฯ รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๕)	เป็นกิจกรรม/ โครงการที่ไม่ได้ ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ทุกกอง
๒.๔.๒ การเผยแพร่ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	ระดับ ความสำเร็จของ การดำเนิน ตามกรอบ แนวทาง ป้องกันการรับ สินบน	การเผยแพร่ ความรู้ สื่อ และ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การป้องกัน การทุจริต ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ได้อย่าง ครบถ้วน	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	- กรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ กรอบแนวทาง ให้บุคลากรของกรมฯ รับทราบและถือ ปฏิบัติ มีการดำเนินการตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	เป็นกิจกรรม/ โครงการที่ไม่ได้ ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ทุกกอง

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบ (กอง/สำนักฯลฯ)
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการ/กิจกรรม							
๒.๕.๑ การปรับระบบ งานและโครงสร้างที่เอื้อ ต่อการลดการใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ	จำนวนครั้งของ การพัฒนาระบบ	จำนวน ๑ ครั้ง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	- กรมการกงสุลอยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน การรับรองนิติกรณ์เอกสารให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ กรมฯ ได้เปิดทดสอบ ระบบดังกล่าว โดยการเปิดให้บริการ (เฉพาะส่วนการรับคำร้อง) ที่สำนักงาน หนังสือเดินทาง ภูเก็ต - กรมฯ ได้จัดอบรมการใช้งานให้แก่ เจ้าหน้าที่กงสุลฯ เป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความราบรื่น	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้ขาดตลาดในช่วง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การสั่งซื้ออุปกรณ์ และจัดส่งอุปกรณ์ล่าช้า หรือต้องเปลี่ยนสเปคของ อุปกรณ์ที่ตั้งไว้ให้ตรงกับ อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน ท้องตลาด	กองสัญชาติ และนิติกรณ์/ ศูนย์บริหารข้อมูล การกงสุลและ สารสนเทศ